



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9116

หน้า: 14(ล่างขวา)

Col.Inch: 25.75 Ad Value: 19,312.50 PRValue (x3): 57,937.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สาขามฉาวโลก'ถุงมือยาง'จบ1เดือน

สาขามฉาวโลก'ถุงมือยาง'จบ1เดือน

ทำเนียบฯ • เมื่อวันพุธ เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุม 108 อรรถโกวิทที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งออกถุงมือยางไปนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

จากนั้นนายจรินทร์แถลงภายหลังการประชุมว่า จากการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุป 4 ประเด็นดังนี้ คือ 1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ขณะนี้ เป็นคดีสำคัญ โดยได้ดำเนินคดีทั้งหมด 15 คดีด้วยกัน ซึ่งในจำนวนนั้นรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แพคดี เดอะรูมฯ ด้วย โดยขณะนี้ยังการได้สั่งฟ้องแล้ว ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือ

ยางทางการแพทย์ที่ฮอตสายเมด ที่ไปปรากฏชื่อในข่าวของ CNN นั้นที่ประชุมได้มอบให้ทาง สตช.รับไปสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไปหากพบการกระทำความผิด โดย สตช.ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะเร่งรัดดำเนินการสืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน

นายจรินทร์กล่าวว่า 2.ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับ 2 กรณีที่ปรากฏในข่าว CNN ต่อไป 3.ที่ประชุมได้สอบถามว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือกระทบกับเรื่องการค้าและการส่งออกระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาหรือไม่ โดยกระทรวงการต่าง

ประเทศได้แจ้งว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หากพบการกระทำลึงผิดกฎหมาย เราดำเนินคดีทุกกรณีไม่มียกเว้น และ 4.ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ ด้วยเพื่อหาแนวทางทำตลาดการส่งออกหารายได้เข้าประเทศให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ขณะที่ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก. 4 บก.ปคบ. ผู้แทนจาก สตช. ระบุว่า จากการสอบสวนดำเนินในหลายคดี ยังไม่พบนักการเมืองหรือคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พบกลุ่มเอกชนที่เห็นช่องทางในช่วงที่มีความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์สูงในขณะนี้เป็นผู้กระทำผิด และพบว่ามีส่วนชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหาย.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 35

ฉบับที่: 11977

หน้า: 12(กลาง), 9

Col.Inch: 52.34 Ad Value: 73,276

PRValue (x3): 219,828

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตั้ง4ปมสอบพิรุณอุ้งมือยาง ชิดเส้นเสร็จภายใน1เดือน

ตั้ง4ปมสอบพิรุณอุ้งมือยาง ชิดเส้นเสร็จภายใน1เดือน

กรุงเทพธุรกิจ • กก.สอบอุ้งมือยางใช้แล้ว
ส่งออกสหรัฐ 80 ล้านชิ้น ถนัดแรก “จรินทร์” เผย
สอบ 4 ปมสำคัญ สั่งตำรวจสืบสวนต่อ วางกรอบ
ให้เสร็จใน 1 เดือน อุตุช่องโหว่ให้ อย.-กรม
โรงงาน-กรมศุลกา-มท. บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด
ผบ.ตร.กำชับ บชก.รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน
กลุ่มคนฉ้อโกง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่
ทำเนียบรัฐบาล นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี รว.พาณิชย์ พร้อมด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอุ้งมือยางไปนอกราชอาณาจักร
ครั้งที่ 1/2564 โดยนายจรินทร์ กล่าวภายหลัง
การประชุมว่า ในการประชุมมีข้อสรุป 4 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)
ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบคดีที่เกี่ยวข้องกับ
อุ้งมือยางทางการแพทย์

โดยขณะนี้ เป็นคดีสำคัญซึ่งได้ดำเนินคดี
ทั้งหมด 15 คดี ในจำนวนนั้นรวมคดีที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท Paddy the Room ด้วย ขณะนี้ยังการ

อ่านต่อหน้า | 9

ต่อจากหน้า 12

ตั้ง4ปม

ได้สั่งฟ้องแล้ว ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
อุ้งมือยางทางการแพทย์ยี่ห้อ SKYMED
ที่ปรากฏบนข่าวของ CNN นั้น ที่ประชุม
มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) รับ
ไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนิน
คดีต่อไป หากพบการกระทำความผิด สตช.
แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะเร่งรัดดำเนินการ
สืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน

ประเด็นที่สอง ที่ประชุมได้กำชับให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น อย.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร

กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อม
ทั้งให้ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับสองกรณีที่น่าปรากฏในข่าว CNN
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ประเด็นที่สาม ได้สอบถามกระทรวงการ
ต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ที่เข้าร่วม
การประชุมว่า กรณีที่เป็นข่าวใน CNN จะมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ
การค้าและการส่งออกระหว่างไทยกับสหรัฐ
หรือไม่กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าไม่
น่าจะมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ เพราะที่
ผ่านมาไทยและสหรัฐ ร่วมมือกันดำเนินการ
ในกรณีพบสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มียกเว้น

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์รายงาน
ให้ที่ประชุมทราบว่า การค้าและการส่งออก
ไม่คิดว่าจะมีผลกระทบ โดยพิจารณาจาก
ตัวเลขการส่งออกในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา
ของปีนี้ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย.พบว่า การส่งออก
ของไทยไปตลาดสหรัฐขยายตัวอย่างดี ถึง
111.3% มูลค่าถึง 36,457 ล้านบาท

ประเด็นที่สี่ ที่ประชุมมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อ
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการส่ง
ออกอุ้งมือยางทางการแพทย์ไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่น ๆ เพื่อที่
ประเทศไทยจะทำตลาดการส่งออกอุ้งมือ
ยางทางการแพทย์ ทำรายได้เข้าประเทศ
ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไป

ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช
ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (ผช.ก.) กล่าวถึงกรณี
สำนักข่าว CNN เผยแพร่ข่าวการตรวจพบ
อุ้งมือยางทางการแพทย์ที่ใช้แล้วและสกปรก
โดยนำเข้าจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา

กว่า 80 ล้านชิ้น ว่า ผบ.ตร.ได้กำชับให้กอง
บัญชาการสอบสวนกลาง รวบรวมข้อมูลพยาน
หลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มคนหรือบุคคล ที่มีการ
ฉ้อโกง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19
จากกรณีที่เป็นข่าว ตรวจสอบพบว่า

ชาวอเมริกัน ที่ให้ข่าวกับ CNN เป็นผู้ต้องหา
ในคดีอุ้มทวงหนี้ชาวไต้หวัน ในพื้นที่ทองหล่อ
โดยชาวไต้หวันที่ถูกอุ้ม เป็นเจ้าของบริษัท
ผลิตอุ้งมือยางที่ส่งไปขายในอเมริกาที่ไม่
ได้มาตรฐาน

“เบื้องต้นทางตำรวจสอบสวนกลาง ได้แยก
เรื่องนี้เป็น 2 คดี คดีแรกคือ คดีอุ้มทวงหนี้
อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สน.ทองหล่อ
ที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่าง
ชาติได้บางส่วน ซึ่งมีผู้ต้องหาชาวอเมริกัน
รายหนึ่ง หลบหนีออกนอกประเทศ
ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกันที่นำเรื่องไปแจ้ง CNN”

ส่วนอีกคดีคือคดีฉ้อโกงการซื้ออุ้งมือยาง
ในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาว
อเมริกัน เป็นผู้เสียหาย กรณีที่ซื้ออุ้งมือยาง
ไม่ได้มาตรฐาน ตำรวจเคยแนะนำให้ไปแจ้ง
ความ แต่ก็ไม่พบว่ามีมาแจ้งความกับตำรวจ
ให้ดำเนินคดี หากผู้เสียหายต้องการดำเนินคดี
ก็สามารถกลับมาดำเนินการแจ้งความได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11292

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 17.14 Ad Value: 18,854

PRValue (x3): 56,562

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ู๊ดดำเร่งตร.ปิดคดีถุงมืออย่างใช้แล้ว

ู๊ดดำเร่งตร.ปิดคดีถุงมืออย่างใช้แล้ว

วันที่ 27 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งออกถุงมืออย่าง ไปนอกราชอาณาจักร ครั้งแรก ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ก่อนแถลงว่า การประชุมวันนี้ได้ข้อสรุป 4 ประเด็น 1.ตร.รายงานวาคดีที่เกี่ยวข้องกับถุงมืออย่างทางการแพทย์ ดำเนินคดีทั้งหมด 15 คดี รวมคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแพคดีเคอะรุ่มซึ่งอัยการสั่งฟ้องแล้ว ส่วนกรณีถุงมืออย่างทางการแพทย์หือ สภายเมล็ดที่ไปปรากฏชื่อในข่าว CNN ที่ประชุมมอบ ดร.รับไปสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี โดยจะเร่งรัดสืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน

2.ที่ประชุมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน ออ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับ 2 กรณีที่ปรากฏในข่าว CNN 3.ที่ประชุม สอบถามกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ว่าจะมีผลกระทบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการค้าและการส่งออกระหว่างไทยและสหรัฐหรือไม่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าไม่น่ากระทบ และ 4.ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออกถุงมืออย่างทางการแพทย์ไปยังสหรัฐ รวมทั้งประเทศอื่นๆ เพื่อหาแนวทางทำตลาดการส่งออกถุงมืออย่างทางการแพทย์ เพื่อหารายได้เข้าประเทศให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ด้าน พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. ผู้แทนจากตร. กล่าวว่า การสืบสวนสอบสวนหลายคดียังไม่พบนักการเมืองหรือคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พบกลุ่มเอกชนที่กระทำผิด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 31 ฉบับที่: 11292

หน้า: 12(ล่างขวา)

Col.Inch: 6.89 Ad Value: 7,579

PRValue (x3): 22,737

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไป: แฉบริษัทถุงมือยางฉาว

ทีวีไทย ข่าวสด

● แฉบริษัทถุงมือยางฉาว วันที่ 27 ต.ค. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. กล่าวถึง กรณีสำนักข่าวต่างประเทศ (ccn) นำเสนอข่าว ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งถุงมือยาง ไม่ได้มาตรฐานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งการ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ที่ให้ ข่าวกับสำนักข่าวนั้นเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกัน อุ่มทวงหน้ขาว ได้หวั่น ซึ่งขาวได้หวั่นที่ถูกอุม เป็นเจ้าของบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างว่า เป็นผู้ผลิต และส่งถุงมือยางไม่ได้มาตรฐานส่งขาย อเมริกา บริษัทดังกล่าวเคยถูกตำรวจบก.ปคบ. จับกุมดำเนินคดีมาแล้ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กันหูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4341

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 48.85 Ad Value: 39,080

PRValue (x3): 117,240

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: NERราคายางติดลมบน จ่อปิดดีลกู้ดเยียร์-อินเดีย

NERราคายางติดลมบน จ่อปิดดีลกู้ดเยียร์-อินเดีย

กันหูน - NER ซีราคายางทรงตัวสูงต่อเนื่องต้นผลงาน Q4 ปีหน้า คาดยางเกิน 70 บาทต่อกิโลกรัม รับผิดชอบเดบิต เทรนด์อีวีมาแรง เตรียมสรุปลูกค้าใหญ่กู้ดเยียร์-อินเดีย ไตรมาส 1 ปีหน้า ตั้งเป้าปี 2565 กำลังผลิตแตะ 5.1 แสนตัน รายได้ 2.8 หมื่นล้านบาท โบนัสมองนิวไฮไม่หยุด เพิ่มเป้ากำไรปีหน้าเป็น 11.50 บาท อีพีไซด์ 49.4% ซีพี/อี ตอนนี้อยู่แค่ 6.7 เท่า →→→ **อ่านหน้า 2**

NER (ต่อจากหน้า 1)

นายสุวิทย์ จึงชนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 4/2564 จะเติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากราคายางแผ่นรมควันยังทรงตัวในระดับสูง ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 64 บาทต่อกิโลกรัม มากกว่าค่าเฉลี่ยปีก่อน และคาดว่าแนวโน้มราคายางแผ่นรมควันยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่องปีหน้าคาดว่าจะมากกว่า 70 บาทต่อกิโลกรัม จากความต้องการใช้งานยางทั่วโลก พร้อมกับมีปัจจัยผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ปัจจัยในหลายประเทศเร่งผลักดันนโยบาย

● ดีลลูกค้าต่อเนื่อง

ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีลูกค้าบริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยางรถยนต์ประเภทต่างๆ คาดว่า จะได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาส 1/2565 โดยปัจจุบันบริษัทที่กำลังการผลิตรองรับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว มีลูกค้าสัญญาระยะยาว (Long term) รายเดือนละ 2 หมื่นตัน ส่วนกำลังการผลิตคาดว่าจะปีหน้าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 5.1 แสนตัน จากปัจจุบันที่ 4.6 แสนตัน

ทำให้คาดว่าปี 2565 บริษัทจะมียอดขายทางพาราที่ 5 แสนตัน และมีรายได้เพิ่มเป็น 2.8 หมื่นล้านบาท จากปีนี้คาดว่าจะทำได้ 2.45 หมื่นล้านบาท และจะพยายามรักษากำไรขั้นต้นที่ 5-8%

● ยางป้อนเริ่มทำรายได้

นอกจากนี้ปีนี้บริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายแผ่นยางปูพื้นคอกสำหรับปศุสัตว์ ได้ออกแบบมาให้พื้นผิวสัมผัสมีความนุ่มและสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดการบาดเจ็บ และความตึงเครียดของสัตว์ ทำให้สัตว์กินอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพ คาดว่ามียอดขายที่ 2.5 แสนแผ่น หรือมีรายได้ราว 500 ล้านบาท โดยจะเน้นการจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น

● ขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจายกหุ้นให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (PP) ต่อเนื่องเน้นเป็นพันธมิตรต่างประเทศที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อต่อยอดการเติบโตต่อไป ล่าสุดได้มี

การเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี และ 5 ปีตามลำดับ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2569 เสนอขายช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เพื่อนำเงินไปใช้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และสต็อกสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง รองรับการผลิต การผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท

● กำไรสูงพี/อีต่ำเป้า 11.50 บ.

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ทรายนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุถึง NER ว่า คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3 ที่ 442 ล้านบาท ขณะที่กำไรปกติอยู่ที่ 537 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 14.0%จากไตรมาสก่อนหน้า, เดบิต 215.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน) และทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่ไตรมาส 4 จะดีกว่าที่เคยประเมินไว้ โดยเตรียมที่ปรับประมาณการกำไรปี 2565 ขึ้น และไม่ใช้ราคาเป้าหมายเป็นสิ้นปี 2565 อิง PER ที่ 10 เท่า เพิ่มขึ้นเป็น 11.50 บาท มีอีพีไซด์ 49.4% และปัจจุบันซื้อขายที่พี/อี 65 ต่ำเพียง 6.7 เท่า คาดเป็นผลจวบจนปีหลัง 2564 อีก 0.30 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 3.9% คงคำแนะนำ "ซื้อ" 📈



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ทินฮุน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4341

หน้า: 1 (ล่าง), 8

Col.Inch: 32.01 Ad Value: 25,608

PRValue (x3): 76,824

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: STA จ่อบุกกรายได้ก็ดูชง รายใหญ่ป้อนออเดอร์

STA จ่อบุกกรายได้ก็ดูชง รายใหญ่ป้อนออเดอร์

ทินฮุน - STA จ่อบุกกรายได้ธุรกิจก็ดูชงปีหน้า คาดผลผลิตลืตแรกออกตันปี 2565 เผยมีลูกค้ารายใหญ่ระดับประเทศแล้ว 2 ราย เล็งผู้สกัดน้ำมันกัญชงหรือ CBD ต่อไป ส่วนผลประกอบการไตรมาส 3/2564 จะประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ โบรกเคาะกำไรปกติที่ 3,829 ล้านบาท **→→→ อ่านหน้า 8**

→ STA (ต่อจากหน้า 1)

คาดปันผลจ่ายไตรมาสที่ 1.20 บาท ยลด์ 3.4% นางสาวทิพย์วดี สุดเวทวา ผู้จัดการกลุ่มงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท ศรีตรัง รีบเบอร์แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (SRP) ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว บริษัทสามารถดำเนินการปลูกกัญชงบนที่ดินของบริษัท ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยบริษัทได้มีการสั่งซื้อเมล็ดจากประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตลืตแรกจากแปลงทดลองได้ในต้นปี 2565 จำนวน 5 ไร่ แต่กลางปีหน้าจะสรุปว่าจะสามารถขยายเพิ่มอีก โดย SRP มีที่ดินเปล่ารองรับการปลูกกัญชงได้ถึง 2,000 ไร่ ส่วนทั้งกลุ่มบริษัทศรีตรังมีที่ดินในมือกว่า 8,000 ไร่

● มีลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย

อย่างไรก็ดีคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาในปีหน้า ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าแล้ว 2 ราย โดยรายแรกเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมเครื่องตีมรายใหญ่ของประเทศและระดับโลก ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวจะมีการพัฒนาสินค้าเพื่อส่งออกยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นหลักด้วย ส่วนลูกค้าอีกรายเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมที่สามารถสกัดสารสกัดกัญชงได้ ซึ่งแปลงทดลองของบริษัทนั้นจะส่งสินค้าให้ลูกค้าทั้ง 2 ราย หลังจากผลผลิตลืตแรกออก นอกจากนั้นคาดว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากศักยภาพของบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ของบริษัท

นอกจากนี้บริษัท ได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้ปลูกกัญชงรายอื่นๆ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ

ในระยะยาว โดยนำหลักการ "Digital Traceability" หรือการตรวจสอบข้อมูลแบบดิจิทัลมาใช้กับทุกผลผลิตกัญชงของบริษัท ที่จะส่งมอบแก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เช่น สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์, รับชมภาพแปลงปลูกกัญชงแบบเรียลไทม์ เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ไร้กัญชงของบริษัท ให้ความเชื่อมั่นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว พร้อมกันนี้บริษัทยังมองโอกาสที่จะเป็นผู้สกัดน้ำมันกัญชงหรือ CBD ต่อไป โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนหลังจากบริษัทมีการขยายแปลงปลูกไปแล้วกว่า 100 ไร่

● คาดปันผล Q3 ที่ 1.20 บ.

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยนคร (ประเทศไทย) จำกัด ระบุถึง STA ว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 3/2564 ที่ 3,829 ล้านบาท (ลดลง 23.6% QoQ, เติบโต 5.3% YoY) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า จากธุรกิจถุงมือยางที่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลง 35% จึงส่งผลกระทบต่อรายได้และ GPM ธุรกิจยางธรรมชาติดีขึ้นต่อเนื่องในด้านปริมาณขายจากอุปสงค์ของโลกที่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แม้อายุขายเฉลี่ยจะปรับลดลงเล็กน้อย

ทั้งนี้คาดปันผลจ่าย ไตรมาส 3/2564 ที่ 1.20 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 3.4% ทั้งคงมุมมองบวกต่อธุรกิจยางธรรมชาติที่คาดว่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 พร้อมปรับประมาณการปี 2564 และ 2565 ลง 9% และ 16% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนธุรกิจถุงมือยางที่ปรับฐานกำไรสู่ระดับปกติเร็วกว่าที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ผลของการปรับประมาณการทำให้ได้ราคาเป้าหมายใหม่ ที่ 45.00 บาท มี Upside Gain 28.6% จึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER64 และ PER65 ที่ต่ำเพียง 3.0 เท่า และ 5.8 เท่า ตามลำดับ 📈



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15936

หน้า: 1(ซ้าย), 16

Col.Inch: 45.45 Ad Value: 49,995

PRValue (x3): 149,985

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์'หัวโตะถกคลี'ถุงมือยางฉาว'จีปิดคดีใน1เดือน

'จรินทร์'หัวโตะถก คลี'ถุงมือยางฉาว' จีปิดคดีใน1เดือน 'จรินทร์'ประชุม'ถุงมือยาง ฉาว' ล้ง สตช.เร่งปิดคดีใน 1 เดือน (อ่านต่อหน้า 16)

ถุงมือยาง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งออกถุงมือยางไปนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งนี้ นายจรินทร์แถลงภายหลังว่า ได้ข้อสรุป 4 ประเด็นดังนี้คือ 1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ขณะนี้ เป็นคดีสำคัญ โดยได้ดำเนินคดีทั้งหมด 15 คดีด้วยกัน ในจำนวนนั้นรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแพดตี้เคอะรุมด้วย โดยขณะนี้ยังการได้สั่งฟ้องแล้ว ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ยี่ห้อสกายเมด ที่ไปปรากฏชื่อในข่าวของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นนั้น ที่ประชุมได้มอบให้ทาง สตช.รับไปสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไป หากพบการกระทำความผิด โดย สตช.ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะเร่งรัดดำเนินการสืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน 2.ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับ 2 กรณีที่ปรากฏในข่าวสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ต่อไป

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า 3.ที่ประชุมได้สอบถามกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือกระทบกับเรื่องการค้าและการส่งออกระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาหรือไม่ โดย กต.ได้แจ้งว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หากพบการกระทำสิ่งผิดกฎหมายเราดำเนินคดีทุกกรณีไม่มียกเว้น ในส่วนขอ พณ.ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การค้าและการส่งออกไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2564 ก็พบว่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกายังขยายตัวเป็นอย่างดี คือ ถึง 111.3% มูลค่าถึง 36,457 ล้านบาท และ 4.ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ ด้วยเพื่อหาแนวทางทำตลาดการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ เพื่อหารายได้เข้าประเทศให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ขณะที่ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. ผู้แทนจาก สตช.กล่าวเสริมในช่วงท้ายว่า จากการที่ สตช.สืบสวนสอบสวนและดำเนินในหลายคดียังไม่พบนักการเมือง หรือคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พบกลุ่มเอกชนที่เห็นช่องทางในช่วงที่มีความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์สูงในขณะนี้ เป็นผู้กระทำความผิดและพบว่า มีชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหาย

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (พช.ก.) กล่าวถึงกรณีสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานมีเครือข่ายอาชญากรในไทย ส่งถุงมือยางใช้แล้วที่สกปรกและอันตรายไปให้กับบริษัทที่สั่งซื้อเพื่อนำเข้าสู่สหรัฐอเมริกาหลายสิบล้านชิ้นว่า เรื่องนี้มีผู้เสียหายชาวสหรัฐอเมริกาที่เสียหายจากถูกนายหน้าชาว

ไต้หวันที่จำหน่ายถุงมือยางที่ไม่ได้มาตรฐานจากไทย ที่ได้หลอกขายของที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ตกลงกันได้ ทางผู้เสียหายชาวสหรัฐอเมริกาพยายามขอเงินคืนแต่ทางนายหน้าชาวไต้หวันไม่ยอมจนเกิดความไม่พอใจ จึงเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วอุ้มตัวนายหน้าชาวไต้หวันจนถูกดำเนินคดีในประเทศไทย แต่ชาวสหรัฐอเมริกาผู้ที่ไม่พอใจจึงหลบหนีกลับสหรัฐอเมริกาพร้อมให้ข่าวกับทางสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นในเชิงว่าไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าถุงมือยางที่ไม่ได้มาตรฐานรายใหญ่ของโลกในที่สุด

"ประเด็นนี้ต้องแบ่งเป็นสองคดีคือ 1.ชาวอเมริกันรายนี้โดนคดีในเรื่องไปอุ้มชาวไต้หวันที่เป็นคู่ค้า มีหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ปรากฏเป็นกลุ่มชาวต่างชาติชาวสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ร่วมกันอุ้มคนไต้หวันจากร้านอาหารย่านทองหล่อโดนดำเนินคดีในกรณีนี้ 2.ชาวสหรัฐอเมริกานี้ถือว่าเป็นผู้เสียหายเช่นกันจากการโดนหลอกหลวงโดยนายหน้าชาวไต้หวัน ในประเด็นนี้สามารถแจ้งความได้โดยตำรวจจะอำนวยความสะดวกในกรณีเต็มที่" พล.ต.ท.จิรภพกล่าว

พล.ต.ท.จิรภพกล่าวว่า ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นเกิดการหลอกหลวงทั้งในชีวิตจริงและออนไลน์มากมายในการฉ้อโกงและหลอกขายเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเกิดจากปริมาณอุปสงค์และอุปทานของสินค้าทางการแพทย์นั้นไม่สมดุลกับความต้องการใช้ของผู้คน ซึ่งทั้งนี้ พบว่ามีฉ้อโกงทั้งมีฉ้อโกงชาวไทย และชาวต่างชาติ เบื้องต้นทางตำรวจจับมีฉ้อโกงเหล่านี้ไปเเยาะแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินคดีก็เเยาะ ทาง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับให้ทาง บช.ก.เป็นผู้รวบรวมข้อมูลว่ามีกลุ่มและมีใครบ้าง เพื่อจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 72

ฉบับที่: 24667

หน้า: 1(บน), 8

Col.Inch: 31.12 Ad Value: 26,452

PRValue (x3): 79,356

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตร.พบปมถุงมือยางชยะโยงอ้อมนักธุรกิจใต้หวัน

ตร.พบปมถุงมือยางชยะโยงอ้อมนักธุรกิจใต้หวัน

“ผบช.ก.” แฉลงเคลียร์ปมไทยส่งถุงมือยางมือสองไปสหรัฐฯ ที่แท้เป็นผู้ต้องหาชาวมะกันคดีอ้อมนายหน้าชาวใต้หวันที่หลอกจำหน่ายถุงมือยางที่ไม่ได้มาตรฐาน แล้วหลบหนีคดีไปแฉสำนักข่าวต่างประเทศตีข่าว

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ต.ค.64 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เปิดเผยว่า ในคดีส่งถุงมือยางใช้แล้วไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น เกิดจากกรณีที่มีผู้เสียหายชาวอเมริกันที่เสียหายจากกรณีถูกนายหน้าชาวใต้หวันที่จำหน่ายถุงมือยางที่ไม่ได้มาตรฐานจากไทย โดยหลอกขายของที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ตกลงกันไว้ ซึ่งทางผู้เสียหายชาวอเมริกันก็พยายามขอเงินคืนแต่ทางนายหน้าชาวใต้หวันไม่ยอม จนเกิดความไม่พอใจจึงเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วกระ

ทำการอ้อมตัวนายหน้าชาวใต้หวันจนโดนดำเนินคดีในประเทศไทย แต่ชาวอเมริกันรายนั้นไม่พอใจจึงตัดสินใจหลบหนีกลับสหรัฐฯพร้อมให้ข่าวกับทางสำนักงานข่าวซีเอ็นเอ็น ในเชิงว่าไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าถุงมือยางที่ไม่ได้มาตรฐานรายใหญ่ของโลกในที่สุด

ซึ่งในประเด็นนี้ต้องแบ่งเป็นสองคดี คือ 1.ชาวอเมริกันรายนี้เข้าโดนคดีในเรื่องไปอ้อมชาวใต้หวันที่เป็นคู่ค้าของเขาซึ่งก็มีหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ปรากฏเป็นกลุ่มชาวต่างชาติชาวอเมริกัน และอิสราเอล ร่วมกันอ้อมคนใต้หวันจากร้านอาหารแถวทองหล่อ ซึ่งเขาโดนดำเนินคดีในกรณีนี้ 2.ชาวอเมริกันผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเช่นกันจากการโดนหลอกลงโดยนายหน้าชาวใต้หวัน ซึ่งในประเด็นนี้เขาสามารถไปแจ้งความได้โดยตำรวจจะอำนวยความสะดวกในกรณีนี้เต็มที่ พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยเพิ่มเติม

ว่า นับตั้งแต่เกิดกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ก็เกิดการหลอกลวงทั้งในชีวิตจริง และออนไลน์มากมายในการฉ้อโกงและหลอกขายเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเกิดจากปริมาณอุปสงค์และอุปทานของสินค้าทางการ

ต่อหน้า ▶ 8

■ ต.ส.

ต่อจากหน้า 1

แพทย์นั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ของผู้คน ซึ่งทั้งนี้พบว่ามิฉฉาซีพีมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับมิฉฉาซีพีเหล่านี้ไปเยอะแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินคดีก็เยอะตั้งแต่ซึ่งขณะนี้เองทางผบ.ตร. ก็ได้กำชับให้ทางสอบสวนกลางให้เป็นตัวรวบรวมข้อมูลว่า มีกี่กลุ่มและมีใครบ้างเพื่อให้จับตัวมาดำเนินคดีต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทบรรณาธิการ

วันที่: พุธที่ 28 - เสาร์ 30 ตุลาคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 3726

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 31.30 Ad Value: 39,125

PRValue (x3): 117,375

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ: เร่งสอบสวนถุงมือยางปนเปื้อน



เร่งสอบสวนถุงมือยางปนเปื้อน กอบกู้ภาพลักษณ์ส่งออกไทย

กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย.2564 มีมูลค่า 23,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวที่ 17% การนำเข้า มีมูลค่า 22,426 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 30% ดุลการค้าเกินดุล 609 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ภาพรวมการส่งออก 9 เดือนแรกมีมูลค่า 199,997 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.5% การนำเข้ามีมูลค่า 197,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 30.9% ดุลการค้า 9 เดือนแรก เกินดุล 2,016 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4% ในปีนี้ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมถึง

รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนหลัก ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออกให้กับภาคเอกชน มาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับเศรษฐกิจคู่ค้าขยายตัวมีความต้องการสูงขึ้นหลังโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคสินค้าในตลาดส่งออกหลัก กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรปที่ เศรษฐกิจและภาคบริการกลับมาฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายล็อกดาวน์

สินค้าส่งออกขยายตัวแทบทุกชนิดสินค้า ทั้งสินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับการฟื้นตัวของภาคการผลิต และยังคงขยายไปถึง สินค้าคงทน สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอัญมณีและเครื่องประดับ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศคู่ค้า

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่ได้รับกระทบรุนแรงจากพิษภัยจากโควิด-19 สถานการณ์การส่งออกที่ขยายตัวได้ดี เป็นเครื่องยืนยันเดียวที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจ กลับปรากฏพฤติกรรมจากบางบริษัทเอกชน ที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การส่งออกของไทย จากการส่งถุงมือยางใช้แล้วปนเปื้อนสกปรกและอันตรายไปให้กับบริษัทที่สั่งซื้อ เพื่อนำเข้าสู่สหรัฐหลายสิบล้านชิ้น โดยปรากฏในรายงานข่าวว่ามีเครือข่ายบุคคลและธุรกิจในประเทศไทยร่วมกันกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหากำไรจากการส่งออกถุงมือยาง ที่เป็นที่ต้องการสูงมากของตลาดโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว โดยมอบหมายให้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เราเห็นว่ากรรมการชุดนี้ต้องกำหนดกรอบเวลาสอบสวน ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด พร้อมกับเอาผิดตามกฎหมาย หากพบกระทำความผิดจริง และต้องสอบสวนลงไปถึงกระบวนการผลิต การส่งออก ที่เกี่ยวข้องทั้งวงจรรำเครือข่ายธุรกิจเอกชน ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่กระทำผิดมาลงโทษทั้งหมด เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ความเสียหายการส่งออกไทยกลับคืนมาโดยเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 - อาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5405

หน้า: 1(กลาง), 4, 9

Col.Inch: 86.01 Ad Value: 116,113.50 PRValue (x3): 348,340.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: รัฐจุดพลุโมโนเรลหาดใหญ่ จีน-มาเลย์จ้องชิงสัมปทาน

รัฐจุดพลุโมโนเรลหาดใหญ่ จีน-มาเลย์จ้องชิงสัมปทาน

อบจ.สงขลาดันเต็มสุบรรณไฟฟ้า
โมโนเรลหาดใหญ่ 12.54 กม.12
สถานี 1.7 หมื่นล้าน แก่จรรยาอัมพต
ดิ่งนักลงทุนไทย-เทศร่วมลงขัน
สัมปทาน 30 ปี ได้สิทธิพัฒนา
ที่ราชพัสดุกลางเมือง 500 ไร่ รอ
สคร.พิจารณาก่อนขง ครม.เคาะ
เปิดประมูลปี 66 เปิดใช้ปี'69
เผย BTS-มาเลย์-สิงคโปร์-
จีนสนใจร่วมทุนคึก

4



โมโนเรล

นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากที่เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อบจ.สงขลาได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา และมีแผนจะพัฒนาโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (monorail) ในอ.หาดใหญ่ ระยะทาง 12.54 กม. มูลค่าลงทุน 17,586.01 ล้านบาท

จากนั้นได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63

จากนั้นวันที่ 25 พ.ค. 64 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนสูง จึงให้จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ก่อนประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุน

9

ต่อจากหน้า 4

โมโนเรล

ไฟเขียวโมโนเรลหาดใหญ่

ขณะเดียวกัน อบจ.สงขลาได้เสนอโครงการนี้ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 จากนั้นได้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการของ สคร. พิจารณารายละเอียด

ความคืบหน้าล่าสุด คณะอนุกรรมการของ สคร.ได้ให้ อบจ.สงขลา ทำเรื่องสอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดแนวเส้นทางที่โครงการระบบโมโนเรลพาดผ่าน เพื่อขอความเห็นชอบ และการอนุญาตในหลักการในการขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ โดย อบจ.สงขลา

อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะอนุกรรมการจะรวบรวมข้อมูลก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ สคร.พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ ครม.ให้ความเห็นชอบตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนต่อไป

ดิ่งไทย-เทศลงทุนสัมปทาน 30 ปี

ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ หากโครงการนี้ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ อบจ.สงขลาจะเปิดประมูลโดยประกาศเชิญเอกชนทั้งไทย และต่างชาติที่สนใจเข้าลงทุน จากนั้นจะคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินการตามสัญญา เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนในปี 2566 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างฐานรากโครงการ ทางวิ่ง ติดตั้งระบบรถ ระบบอาณัติสัญญาณ 3 ปี จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569 โดยเอกชนที่ชนะการคัดเลือกจะได้สัมปทานในการบริหารจัดการโครงการ และการเดินรถรวม 30 ปี

ให้สิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุ 500 ไร่

นายไพเจนกล่าวว่า ที่ผ่านมา อบจ.สงขลาได้นำโครงการระบบโมโนเรลเมืองหาดใหญ่สอบถามความคิดเห็นภาคเอกชนหลายราย ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น กลุ่มบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผู้ได้รับสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอส ขณะนี้นักลงทุนชาติที่สนใจมีทั้งนักลงทุนจากมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เอกชนหลายรายสอบถามรายละเอียดโครงการนี้ และสนใจ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 - อาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5405

หน้า: 1(กลาง), 4, 9

Col.Inch: 86.01 Ad Value: 116,113.50 PRValue (x3): 348,340.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: รัฐจัดพลูโมโนเรลหาดใหญ่ จีน-มาเลย์จ้องชิงสัมปทาน

ร่วมลงทุนกับ อบจ.สงขลา ในฐานะ
เจ้าของโครงการ

ส่วนหนึ่งมาจากผลการศึกษาจะให้
สิทธิภาคเอกชนที่เข้าร่วมลงทุนได้สิทธิใน
การพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุบริเวณคองหงส์
เนื้อประมาณ 500 ไร่ ในเชิงพาณิชย์
ซึ่งทาง อบจ.อยู่ระหว่างเตรียมหารือ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อ
ขอใช้พื้นที่ดังกล่าว จากปัจจุบันมีการ
กันพื้นที่บางส่วนเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สำนักงานของการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) เป็นต้น

เปิดแนวเส้นทาง 12 กม. 12 สถานี

“เราเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2557
โดยยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานต่าง ๆ มาตาม
ขั้นตอน ผ่านการพิจารณาของกระทรวง
มหาดไทยเรียบร้อย เข้าสู่ขั้นตอน EIA
ใช้เวลาตั้งแต่ปี 2559-2564 ขณะที่ยื่น
EIA ได้ทำเรื่องขอให้เอกชนร่วมลงทุนคู่
ขนานกันมา แต่การพิจารณาค่อนข้าง
ล่าช้า เนื่องจากก่อนหน้านี้ รัฐบาลอยู่
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 เป็น พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 ทุกอย่างจึงต้อง
ย้อนกลับไปทบทวนใหม่ และต้องเสนอ
กรมเห็นชอบใหม่อีกรอบ”

สำหรับแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า
รางเดี่ยว แบบคร่อมราง มีลักษณะ
โครงสร้างทางวิ่งเป็นแบบยกระดับ แนว
เส้นทางตั้งอยู่บริเวณแนวเกาะกลางถนน
กาญจนวนิช และถนนเพชรเกษม หลัง
โครงการแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมโยง
การเดินทางในเส้นทางหลักระหว่างเมือง
หาดใหญ่ และชุมชนตะวันตก (สถานีรถตู้
และพื้นที่ข้างเคียง) และด้านใต้ (แยก
คลองหวัะ)

จุดเริ่มต้นโครงการตั้งอยู่บริเวณ
แยกคลองหวัะ ตามแนวทางถนนกาญ
จนวนิช ผ่านแยกคลองเรียน เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนเพชรเกษม บริเวณแยกคองหงส์
ผ่านแยกวงเวียนน้ำพุ แยกหาดใหญ่ใน
จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณสถานี
รถตู้ รวมระยะทางประมาณ 12.54 กม.
ประกอบด้วย 12 สถานี ได้แก่ 1.สถานี
คลองหวัะ 2.สถานีเซ็นทรัล 3.สถานี

คลองเรียน 4.สถานี มอ. 5.สถานีคองหงส์
6.สถานีบึงชี 7.สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย
8.สถานีน้ำพุ 9.สถานีกิมหลง 10.สถานีชุม
ทางรถไฟหาดใหญ่ 11.สถานีหาดใหญ่ใน
และ 12.สถานีรถตู้

โมโนเรลจุดพลูเมืองหาดใหญ่

นายไพเจนกล่าวที่ผ่านมากทาง อบจ.
ได้มีการทำแผนการศึกษาเชิงพาณิชย์
โดยมีการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารที่
จะมาใช้บริการตามแนวเส้นทางดังกล่าว
โดยทำการพัฒนาแบบจำลองด้านการ
จราจรและขนส่ง ทั้งในปีปัจจุบันและ
อนาคต รวม 30 ปี โดยใช้สมมติฐานใน
การเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย
(ปี 2561) พบว่า ทิศทางจากสถานีรถตู้ไป
สถานีคลองหวัะ ช่วงระหว่างสถานีน้ำพุ
กับสถานีหาดใหญ่วิทยาลัย จะมีปริมาณ
ผู้โดยสารสูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วนใน
ปี 2568 ประมาณ 1,400 คน/ชั่วโมง/
ทิศทาง และปี 2577 เพิ่มขึ้นเป็น 1,900 คน/
ชั่วโมง/ทิศทาง จากนั้นปี 2587 จะเพิ่มขึ้น
เป็น 2,500 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง และปี 2597
เพิ่มขึ้นเป็น 3,200 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

ทิศทางสถานีคลองหวัะไปสถานีรถตู้
ช่วงระหว่างสถานีน้ำพุกับสถานีชุมทาง
รถไฟมีปริมาณผู้โดยสารสูงสุดในชั่วโมง
เร่งด่วนเข้า ปี 2568 ประมาณ 1,200 คน/
ชั่วโมง/ทิศทาง ปี 2577 เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 คน/
ชั่วโมง/ทิศทาง ปี 2587 เพิ่มขึ้นเป็น 2,100 คน/
ชั่วโมง/ทิศทาง และปี 2597 เพิ่มขึ้นเป็น
2,500 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

หากโครงการนี้เป็นไปตามแผน
นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหการจราจรที่
นับวันยิ่งวิกฤตรุนแรงแล้ว จะช่วยอำนวยความสะดวก
ความสะดวกทั้งกับประชาชน ภาคธุรกิจ
นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจะเปิดพื้นที่
ใหม่รองรับการพัฒนา และการเติบโต
ของเมืองในอนาคต เนื่องจาก จ.สงขลา
ถือเป็นเมืองการศึกษา มีมหาวิทยาลัย
ทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งตั้งอยู่
รวมถึงมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จำนวนมาก มีประชากรทั้งที่มีทะเบียน
บ้านใน อ.หาดใหญ่ ประชากรแฝงอยู่
อาศัย ทำงานจำนวนมาก ปริมาณการ
เดินทางการสัญจรต่อวันจึงค่อนข้างสูง
คึกคักที่เอกชนจะมาลงทุน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15936

หน้า: 7 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 24.02 Ad Value: 26,422

PRValue (x3): 79,266

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์' ลุยสอบถุงมืออย่างใช้แล้วส่งมะกัน

'จรินทร์' ลุยสอบถุงมืออย่างใช้แล้วส่งมะกัน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการส่งออกถุงมือยางไปนอกราชอาณาจักร เพื่อตรวจสอบกรณีสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานพบถุงมือผ้าที่ใช้งานแล้วนำเข้าจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาว่า นายกษมมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการส่งออกถุงมืออย่างใช้ซ้ำ มีปลัดกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานร่วมกัน มีอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นเลขานุการจะนัดประชุมนัดแรก วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบ เพื่อเน้นหนักได้ว่าข้อเท็จจริง ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ไม่มีกรอบเวลา จะเร่งทำให้เสร็จโดยเร็ว คิดว่าใช้เวลาไม่นานมาก

เมื่อถามว่า เรื่องนี้มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ นายจรินทร์หัวเราะ พร้อมกล่าวว่า ยังไม่ได้เน้นหนักเลย รอประชุมก่อนเบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของพวกเขาที่เอาสิ่งผิดกฎหมายออกไปนอกประเทศ คำว่าผิดกฎหมายคือ เอาถุงมืออย่างที่เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว ส่งออกไปต่างประเทศ จึงมีปัญหา เป็นสิ่งที่ไม่ชอบอยู่แล้ว แต่ยังไม่อยากพูดรายละเอียดตอนนี้

ขอให้กรรมการแต่ละฝ่ายมาให้ข้อมูลกันก่อน

เมื่อถามว่า มีข่าวว่าเจ้าของบริษัทเป็นทหารอากาศยศ พล.อ.อ.ด้วย นายจรินทร์กล่าวว่า ยังไม่ทราบเลย ขอให้ประชมุมนับหนึ่งในวันที่ 27 ตุลาคมก่อน

พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผู้กำกับกร 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.4 บก.ปคบ.) เปิดเผยว่า ปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา นำหมายเข้าตรวจค้นพบหลักฐานเครื่องจักรผลิตถุงมือ กลองบรรจุภัณฑ์ ถุงมือยางทางการแพทย์ ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. จำนวนมาก พนักงานสอบสวนส่งฟ้องไปที่อัยการพิจารณาแล้ว แต่ส่วนที่เพิ่งเป็นข่าว นั้น บริษัทดังกล่าวส่งออกถุงมือแพทย์ปลอมไปสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปี 2564 สินค้าถึงเมื่อมี.ค.-เม.ย.2564 ทำให้เรื่องแดงช่วง ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นที่มาให้สำนักข่าวรวบรวมข่าวและรายงานข่าวอย่างที่เห็น จากตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าบริษัทที่ปรากฏชื่อในรายงานข่าวพบว่าบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทจดทะเบียนประเภทธุรกิจเป็นการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา ตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้นลำดับแรกเป็นบุคคลสัญชาติจีน สัดส่วน 49% มูลค่าหุ้น 9.8 ล้านบาท ส่วนลำดับ 2-4 เป็นบุคคลสัญชาติไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 72 **ฉบับที่:** 23291 **หน้า:** 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 39.46 **Ad Value:** 43,406 **PRValue (x3):** 130,218

คอลัมน์: กระจก 8 หน้า: FTA แต้มต่อส่งออกไทย

ศิลป์: ชาว-ดำ

กระจก 8 หน้า

FTA แต้มต่อส่งออกไทย

แม้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลให้การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ทั่วโลกซบเซาลง แต่สำหรับไทยการลงทุนจากต่างประเทศยังมีเข้ามาต่อเนื่อง

เมื่อเดือน พ.ค.64 นักลงทุนจากสหรัฐฯ หอบเงินลงทุนกว่า 80 ล้านบาทมาเปิดโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อบริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐฯ

ผู้บริหารบริษัทให้ข้อมูลว่า โรงงานแห่งนี้นับเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศแห่งที่ 8 ของบริษัท ต่อจากโรงงานที่จีนและเมียนมา สาเหตุที่มาตั้งโรงงานที่สุราษฎร์ธานีเพราะเป็นแหล่งเพาะปลูกยางพาราใหญ่สุดของไทยและให้ผลผลิตคุณภาพดีบริษัทมีแผนขยายโรงงานและเพิ่มการจ้างงานจาก 80 คนเป็น 200 คนในปลายปีนี้

“นายสินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ซึ่งนำทีมคณะกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี สัปดาห์ที่ผ่านมา และได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัทแพนด้าบอกว่า การเปิดโรงงานที่นี้จะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรยางพารา และชาว จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว

จากการหารือกับผู้ประกอบการได้จุดใจให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยมีกับคู่ค้า 13 ประเทศ รวม 18 ฉบับในการสร้างแต้มต่อให้กับการส่งออก รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ที่คาดว่าจะมีผลต้นปี 65 เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีขนาดใหญ่กว่า 2,300 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์ สวนลุงสงค์ ที่ได้รับรางวัลโอท็อป 5 ดาว ผู้ผลิต “แผ่นเช็ดเครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าว” รายแรกของประเทศ และมีสินค้าอื่นอีก เช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสกัดร้อนเพื่อการบริโภค เครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าว เช่น สบู่ โลชั่นทาผิว แชมพู โดยใช้วัตถุดิบมะพร้าวในพื้นที่

โดยพบว่า สินค้าของกลุ่มมีศักยภาพทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพราะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีความพร้อมส่งออก เพราะมีมาตรฐานทั้งด้านการผลิต และการแปรรูปในระดับสากล ที่สำคัญยังผลิตสินค้าอ่อนให้กับร้านสปา และโรงแรมชั้นนำ ซึ่งได้จุดใจให้ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอเช่นกัน

“นางอรมน ทริพย์ทวิธรรม” อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน 17 ประเทศคู่เอฟทีเอ ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ (เว้นไทย) จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี เปรู และฮ่องกง ยกเว้นเกาหลีนำเข้าไม้ยางพาราให้ไทยทุกรายการแล้ว เหลือเพียงเกาหลีใต้ที่ยังเก็บ 5%

ส่วนน้ำมันมะพร้าว 17 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ชิลี และเปรู ไม่เก็บภาษีจากไทยแล้ว เหลือเพียงอินเดีย ที่ยังเก็บ 100% แต่เมื่ออาร์เซ็ปบังคับใช้ช่วงต้นปี 65 จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการสินค้าทั้ง 2 รายการ ในการเข้าสู่ตลาด 15 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 2,300 ล้านคนได้อีก

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเดินนำให้ความรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการของไทยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ และอาร์เซ็ป สร้างแต้มต่อให้กับ การส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อยกระดับรายได้ ยกกระดับคุณภาพชีวิต และนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น!!

พื้นที่เอส



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 72 ฉบับที่: 23291

Col.Inch: 41.99 Ad Value: 92,378

หัวข้อข่าว: สอบ'ถุงมือ'ฉาว นายกษปี่จุนทรเอาผิดของใช้แล้วส่งไปสหรัฐ

หน้า: 1(บน), 9

PRValue (x3): 277,134

ศิลปิน: สีสี่

สอบ'ถุงมือ'ฉาว

นายกษปี่จุนทรเอาผิด ของใช้แล้วส่งไปสหรัฐ

“จุนทร ลักษณะวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและ รว. พาณิชย์ ระบุใช้เวลาไม่นานเพื่อตรวจสอบเรื่องอื้อฉาว ส่งออกถุงมือภายในไตรเกรดการแพทย์ ★ มีต่อหน้า 9

แพทย์ใช้แล้วจะส่งออกไปมันมีปัญหาอยู่แล้ว แต่ รายละเอียดต้องรอกรรมการผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ ข้อมูลก่อน ถ้าตรวจสอบแล้วมีข้อเท็จจริงออกมาและ มีความชัดเจน ผมคิดว่าจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของ ประเทศ ในแง่อะไรที่ไม่ถูกต้องเราไม่ปล่อยผ่านและ ไม่สนับสนุน ทั้งหมดต้องจัดการตามกฎหมายอย่าง เต็ดขาด” นายจุนทรกล่าว

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ซีเอ็นเอ็น เสนอรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ระบุมีเครือข่าย ผู้กระทำความผิดในประเทศไทย ส่งถุงมือยางใช้แล้วที่ อันตรายไปให้ผู้ซื้อในสหรัฐฯหลายสิบล้านชิ้น หลัง ความต้องการถุงมือยางพุ่งสูง เพราะการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยตำรวจไทยจับกุมไปแล้ว 1 ราย เมื่อ เดือน ธ.ค.63 แต่จนถึงขณะนี้ยังคงมีผู้กระทำความผิดในไทย ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทส่งออก ถุงมือยางที่ถูกทางการไทยจับกุมไปก่อนหน้านี้ก็ยัง กลับมากระทำความผิดอีก นำถุงมือยางใช้แล้วมาทำความสะอาดบรรจุกล่องเพื่อส่งออก บางส่วนเพิ่งเดินทาง ถึงสหรัฐฯ เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

สอบ'ถุงมือ'ฉาว ☆ ต่อจากหน้า 1 ที่ใช้แล้วไปสหรัฐฯ หลัง “บักคู้” มอบหมายเป็น ประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง ยันจัดการตามกฎหมาย อย่างเด็ดขาดเพื่อคุณภาพลักษณ์ของประเทศ ไม่ปล่อย ผ่านแน่นอน

เป็นกรณีอื้อฉาวอีกครั้ง หลังสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ออกมาแจ้งข้อมูลนักธุรกิจชาวอเมริกันนำเข้าถุงมือยาง ในไตรเกรดการแพทย์จากบริษัทในประเทศไทย มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 66 ล้านบาท แต่พบทั้งหมดเป็นถุงมือยางเก่าใช้แล้วบางส่วนถูก ล้างทำความสะอาดแต่ยังมีคราบสกปรก คราบเลือด และปมวันที่ย้อนหลังไปกว่า 2 ปี บรรจุอยู่ในกล่อง ที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนแบบบริษัทผู้ผลิตถุงมือยาง รายใหญ่ในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 26 ต.ค. นายจุนทร ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รว.พาณิชย์เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้เป็นประธานตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายกระทรวง รวมทั้งตำรวจร่วมเป็นกรรมการและมีอธิบดีกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศเป็นเลขานุการ นัดประชุม ในช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนับหนึ่งถึงที่มาที่ไป ของข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรและต้องดำเนินการอย่างไร ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาแต่คาดใช้เวลาไม่นาน

“คำสั่งให้อำนาจเชิงผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงได้ แต่ผมคิดว่าถ้าเรื่องไม่ซับซ้อนอะไรก็จะรีบสรุปโดยเร็ว ยกเว้นกรณีมีข้อมูลซับซ้อน มีรายละเอียดเยอะมาก จนต้องใช้เวลานาน ถ้าประชุมแล้วมีความสับสนหน้า หรือมีอะไรที่สามารถเปิดเผยได้ก็พร้อมจะชี้แจง ให้ทราบ เบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย ของผู้ให้นำสิ่งผิดกฎหมายออกไปนอกประเทศคำว่า ผิดกฎหมายก็คือ ถุงมือยางซึ่งเป็นเวชภัณฑ์ทางการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3550

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 79.08 Ad Value: 118,620

PRValue (x3): 355,860

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: เปิดโปง ขบวนการถูงมือยางเก้



เปิดโปง

จурินทร์ ลักษณะนิติษฏ์

ขบวนการถูงมือยางเก้



ประเทศไทยงามหน้าไปทั่วโลก เมื่อสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ CNN เปิดโปงขบวนการหลอกส่งออกถูงมือยางใช้แล้ว จำนวนถึง 10 ล้านชิ้น ไปโผล่ถึงสหรัฐอเมริกา

ถูงมือยางใช้แล้วที่ถูกสหรัฐฯ ตรวจสอบมีสภาพน่าสยดสยองอย่างยิ่ง บางชิ้นยังมีคราบเลือดติดอยู่

นายจурินทร์ ลักษณะนิติษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ชี้แจงถึงข่าวนี้ว่า เป็นฝีมือของแก๊งมิจฉาชีพอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ใครอยู่เบื้องหลัง

พร้อมกับซัดไปถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ออย.ว่ามีส่วนในการกำกับดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบฝ่ายเดียวของกระทรวงพาณิชย์ที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีอยู่

○○○○○

ตามข่าวของ CNN ระบุชื่อบริษัทส่งออกถูงมือยางดังกล่าว ชื่อว่า **แพตตี้ เดอะ รูม** ซึ่งสื่อไทยรับลูกมาตรวจสอบ พบว่า แพตตี้ เดอะ รูม มีการเช่าออฟฟิศไว้ที่อาคารเดอะ สตรีท ย่านถนนรัชดาภิเษก

บริษัท ไม่มีพนักงานประจำแต่อย่างใด นานๆ ที่จะมีการนัดประชุมกัน แล้วก็แยกย้ายกันไป

มีชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ชื่อ **นายลูก เฟย หยาง หยาง** ซึ่งมีประวัติอาชญากรรมติดตัว ถูกตำรวจออกหมายจับในการเข้าตรวจค้นโรงงาน “**แพตตี้ เดอะ รูม เทรตติ้ง**” ผลิตถูงมือยางไม่ได้มาตรฐาน ออย. ยานลำลูกกา จ.ปทุมธานี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jadrkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3550

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 79.08 Ad Value: 118,620

PRValue (x3): 355,860

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: เปิดโปง ขบวนการถูงมือยางเก้

พร้อมยึดของกลางที่มีมูลค่าตามท้องตลาดสูงถึง 300 ล้านบาท เหตุเกิดเมื่อเดือนธ.ค. 2563

○○○○○

เมื่อพลิกเพิ่มข่าวในช่วงปี 2563-2564 จะพบว่า ตำรวจหน่วยต่างๆ รวมถึงสำนักงาน อย. เข้าหลายโรงงาน ถูงมือยางใช้แล้วทิ้งอย่างต่อเนื่อง ได้ของกลางมึหึมา ระดับหลายสิบถึงหลายร้อยล้านบาท

ผู้ต้องหาบางรายก็เป็นนักการเมือง ที่พริเซ็นต์ตัวเอง เป็นนักธุรกิจระดับ “อายุน้อย ร้อยล้าน” รวมถึงใส่ชื่อ นำหน้าให้ตัวเองเป็น ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กันเลยทีเดียว

แต่พฤติกรรมกลับสวนทางคุณวุฒิที่อ้างถึง เพราะ ดันลักลอบนำเข้าถูงมือยางใช้แล้วทิ้งจากต่างประเทศ แล้ว จ้างแรงงานถูกๆ วันละ 350 บาท ระดมล้างถูงมือยาง จัดการแพกใส่ซองใส่กล่อง ตัดยี่ห้อเป็นถูงยางผลิตใหม่ เอี่ยมจากโรงงาน

○○○○○

นอกจากนี้ ยังมีพวกแก๊งแคเมอรูน ที่ถูกบุกจับอีก หลายหน ดำเนินการแปลงโฉมถูงมือสกปรกมาขายเป็น ถูงมือใหม่

ผลจากการระบาดของโควิด-19 ได้สร้าง New Normal ทำเอาถูงมือยางกลายเป็นสินค้าจำเป็นในตลาดโลก

คาดการณ์กันว่าแม้โควิด-19 จะเบาลงในอนาคต แต่พฤติกรรมการใช้ถูงมือยาง จะคงดำเนินต่อไป แตกต่าง จาก “ดีมานด์ชั่วคราว” เมื่อครั้งเกิดโรคระบาดอื่นๆ

นำมาสู่ออเดอร์ถูงมือยางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โรงงานผู้ผลิตถูงมือยางที่ได้มาตรฐานในไทย ต่างผลิต ส่งออกไม่ทันความต้องการ ไปอีกนานอย่างต่ำ 5 ปี บางโรงงานลงทุนเพิ่มกำลังผลิตด้วยเม็ดเงินเป็นหมื่นล้าน

○○○○○

แม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท.ก็อดไม่ได้ กระจใจลงมา เป็นผู้ผลิตถูงมือยางด้วย เช่นเดียวกับทุนใหญ่จาก ต่างประเทศ ก็มองเห็นโอกาสทองจากกระแสขาขึ้นของ ถูงมือยาง ขยับเข้ามาลงทุนในไทย

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกถูงมือยาง อันดับ 2 ของโลก ด้วยส่วนแบ่งตลาด 15% โดยมีมาเลเซีย เป็นเบอร์ 1 ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 60% โอกาสทำเงิน ของโรงงานถูงมือยางยักษ์ทั้งหลาย กลายเป็นโอกาส ของเหล่ามีจฉาชีพ ไปในเวลาเดียวกัน

และอาจมีอิทธิพลทางการเมืองหนุนหลัง จึงเล็ดลอด การตรวจสอบคุณภาพของภาครัฐ ไปสร้างความเสียหาย ถึงสหรัฐอเมริกาได้ .



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

हुनइनसाइड ररररर

HOOINNSIDE DAILY
Circulation: 5,000
Ad Rate: 50,000

Section: First Section/-

วันที่: พฤษศบดี 28 ตุลาคม 2564

ปี: - ฉบับที่: -

จำนวนหน้า: 3 Ad Value: 150,000

หัวข้อข่าว: NER ปิดดีล Goodyear คาต Q1/65

หน้า: 1(เต็มหน้า), 4, 5

PRValue (x3): 450,000

คลิป: 3:33

HOOINNSIDE

NER

ปิดดีล

Goodyear

คาต Q1/65



ชูวิทย์ จักรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทวีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER

รหัสข่าว: C-211028821007

หน้า: 1/3

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

हुनอินไซด์ รายวัน

HOONINSIDE DAILY
Circulation: 5,000
Ad Rate: 50,000

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: -

จำนวนหน้า: 3 Ad Value: 150,000

หัวข้อข่าว: NER ปิดดีล Goodyear คาด Q1/65

หน้า: 1(เต็มหน้า), 4, 5

PRValue (x3): 450,000

ศิลปิน: สีสี่

4



www.Hooninside.com

28 October 2021

हुनอินไซด์
Hooninside Magazine

NER ปิดดีล Goodyear คาด Q1/65

ชูวิทย์ จักรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอर्थอิส
ริบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER

เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4/2564 จะออกมาดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจากที่ราคายางตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2-3/64 ออกมา มีเสถียรภาพดี รวมถึงประเมินผลงานทั้งปี 64 คาดว่าจะมียอดขายขยายนีปี 2.45 หมื่นลบ. คิดเป็น 4.4 แสนตัน ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตั้งเป้าหมายปี 65 **คาดว่าจะมียอดขายขยายนีปี 2.8 หมื่นลบ. คิดเป็น 5.0 แสนตัน และมั่นใจว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GP) จะอยู่ที่ราว 5-8%**

โดยปัจจุบัน พบว่าราคายางแผ่นอยู่ที่ 64 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ามีค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าปีที่แล้ว พร้อมมั่นใจว่าราคายางในปี

2565 จะปรับตัวสูงขึ้นเกิน 70 บาท จากต้นทุนความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเริ่มหันมาใช้รถยนต์ EV Car ทำให้เป็นตัวเร่งการใช้งานมากขึ้น สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ NER ที่มองว่าราคายางจะสูงขึ้นมาก จนทำให้ราคาในปัจจุบันที่ 64 บ./กิโลกรัม จะเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี (64-68) โดยคาดว่าราคายางในช่วงปี 64-68 จะกระโดดไปที่ 70บ./กิโลกรัม

ขณะที่ช่วงนี้ บริษัทฯ คาดว่าทั้งปี 64 จะมีการใช้กำลังการผลิตรวมเต็ม 4.6 แสนตัน และในปี 65 จะมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5.1 แสนตัน จากการเพิ่มเครื่องจักร

NER ปิดดีล Goodyear คาด Q1/65 ตั้งเป้าผลงานปี 65 **ขดยกขยขยจะแตะที่ระดับ 2.8 หมื่นลบ. คิดเป็น 5.0 แสนตัน และมั่นใจว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GP) จะอยู่ที่ราว 5-8%** ขยขยขยขย Q4/64 ดีกว่าปีก่อน หลังราคายางปรับตัวสูงขึ้น



ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/65 อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสัญญา Long Term กับลูกค้าอินเดียจากแอมเนตีสตีล "Goodyear" เพิ่มเติมอีก 1 ราย โดยอยู่ในช่วงของการรอดทดสอบโรงงานว่าดีคุณภาพตามมาตรฐานของ Goodyear หรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปิดดีลเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1/2565

HOONINSIDE



รหัสข่าว: C-211028821007

หน้า: 2/3



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

हुनอินไซด์ รายวัน

HOONINSIDE DAILY
Circulation: 5,000
Ad Rate: 50,000

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: -

จำนวนหน้า: 3 Ad Value: 150,000

หัวข้อข่าว: NER ปีดีดี Goodyear คาค Q1/65

หน้า: 1(เต็มหน้า), 4, 5

PRValue (x3): 450,000

ศิลป์: สีสี่

5



www.Hooninside.com

28 October 2021

Hooninside Magazine

ด้านธุรกิจแผนยางป้อนสัตว์ ปัจจุบันมียอดอร์เข้ามาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายของธุรกิจดังกล่าวในปี 65 คาดว่าจะมีรายได้รวมเข้ามาประมาณ 500 ล้านบาท หรือมียอดขายรวมประมาณ 250,000 แผ่น จากการรุกใน 12 ประเทศนับรวมประเทศไทย ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงอัตรากำไรประมาณ 15-20% และในปี 67 บริษัทฯคาดหวังรายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนเป็น 20% ของรายได้ทั้งหมด

สำหรับจุดประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เงินในการจัดหาวัตถุดิบและสต็อกสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ของบริษัท

โดยมีบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนนูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์กเนอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

ถึงนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งการอนุญาตการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ขณะที่วันนี้ (27 ต.ค. 2564) ทางบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อรับปรึกษาและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน) NER ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 และ 5 ปี ตามลำดับ

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี ซึ่งจะเสนอขายช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่



HOONINSIDE



รหัสข่าว: C-211028821007

หน้า: 3/3

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 โทร 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online1.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:35

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืน...



27 °C bangkok

เข้าสู่ระบบ/เข้าร่วม

ABOUT CONTACT

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3

โดย wivat - ตุลาคม 28, 2021

👁 2 🗨 0

สมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3
27 - 29 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

- > **เปิดงาน** โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- > **ปาฐกถา** เรื่อง สวนยางยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของสุขภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง จริงหรือไม่ อย่างไร โดย **นายประยงค์ ธรรมรงค์**
- > **อภิปราย** เรื่อง "บทเรียนและข้อเสนอแนะสวนยางยั่งยืน ประเทศไทย"
- > **อภิปราย** เรื่อง "ความคืบหน้านโยบายสวนยางยั่งยืนและก้าวต่อไปในปีหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13"
- > **อภิปราย** เรื่อง "ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะสวนยางยั่งยืน"

7. คณะกรรมการภาคีร่วมสมัชชาสวนยางยั่งยืน ประจำปี 2564
8. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
9. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่
10. มูลนิธิ Earth Worm
11. เครือข่ายเกษตรกรยั่งยืนภาคใต้
12. สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
13. สมาคมอาสาสร้างสุข
14. คณะกรรมการจัดงานสร้างสุขภาคใต้
15. คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 และเขต 12

รับชม..รับฟัง..ผ่านทาง

การยางแห่งประเทศไทย RAOT สมาคมประชาสัมพันธ์สวนยาง TTDB ALRO



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online1.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:35

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์...
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์...

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์
ครั้งที่ 3





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online1.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:35

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาอย่างยั่งยืน...

สัมมนาอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3
27 - 29 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

- > **เปิดงาน** โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- > **ปาฐกถา** เรื่อง สอนอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของสุภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง จริงหรือไม่ อย่างไร โดย **นายประยงค์ รณรงค์**
- > **อภิปราย** เรื่อง "บทเรียนและข้อเสนอแนะสวนอย่างยั่งยืน ประเทศไทย"
- > **อภิปราย** เรื่อง "ความคิดเห็นนโยบายสวนอย่างยั่งยืนและก้าวต่อไปในปีหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13"
- > **อภิปราย** เรื่อง "ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะสวนอย่างยั่งยืน"

7. คณะกรรมการภาคีร่วมสัมมนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564
8. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
9. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่
10. มูลนิธิ Earth Worm
11. เครือข่ายเกษตรกรยั่งยืนภาคใต้
12. สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
13. สมาคมอาสาสร้างสุข
14. คณะกรรมการจัดงานสร้างสุขภาพใต้
15. คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 และเขต 12

รับชม..รับฟัง..ผ่านทาง

การยางแห่งประเทศไทย RAOT สมาคมประชาชาติคนสวนยาง TTDB ALRO

ในโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านระบบ zooma ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.นี้ โดยมีนายประพันธ์ บุญเกียรติ รักษาการประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วันดี สุทธิ นราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุนทร รักษ์รงค์ บอร์ด กยท. นายบุญส่ง นันทอง ประธานคณะกรรมการภาคีร่วมสัมมนาอย่างยั่งยืนปี 2564 และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online2.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:36

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์อย่างยั่งยืน...

คมชัด

AEC TV Online

two

หน้าแรก > ทิวไป > นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์อย่างยั่งยืนครั้งที่ 3

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์อย่างยั่งยืนครั้งที่ 3

ตุลาคม 28, 2021

👁 50 🗨 0





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online2.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:36

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืน...

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน สมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online2.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:36

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์อย่างยั่งยืน...

สัมมนาออนไลน์อย่างยั่งยืนครั้งที่ 3
27 - 29 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

- > **เปิดงาน** โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- > **ปาฐกถา** เรื่อง สวนยางยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของสุขภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง จริงหรือไม่ อย่างไร โดย **นายประยงค์ รมรงค์**
- > **อภิปราย** เรื่อง “บทเรียนและข้อเสนอแนะสวนยางยั่งยืน ประเทศไทย”
- > **อภิปราย** เรื่อง “ความคืบหน้านโยบายสวนยางยั่งยืนและก้าวต่อไปในปีหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13”
- > **อภิปราย** เรื่อง “ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะสวนยางยั่งยืน”

7. คณะกรรมการภาคีร่วมสัมมนาสวนยางยั่งยืน ประจำปี 2564
8. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
9. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่
10. มูลนิธิ Earth Worm
11. เครือข่ายเกษตรกรรวมยั่งยืนภาคใต้
12. สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
13. สมาคมอาสาสร้างสุข
14. คณะกรรมการจัดงานสร้างสุขภาพได้
15. คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 และเขต 12

รับชม..รับฟัง..ผ่านทาง

การยางแห่งประเทศไทย RAOT สมาคมประชาชาติคนพญา TTDB ALRO

ในโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.นี้ โดยมีนายประพันธ์ นุญเกียรติ รักษาการประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัทธ์ ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วันดี สุธชินราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สาระ ป่ารุ่งศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุนทร รัชษ์รงค์ บอร์ดกยท. นายบุญส่ง นันทอง ประธานคณะกรรมการภาคีร่วมสัมมนาสวนยางอย่างยั่งยืนปี 2564 และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน